

สรุปข้อคำถาม - คำตอบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓, ๕ และ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจากการซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
[๑] การมอบอำนาจและการอนุมัติจ่าย		
๑.	ส่วนกลาง	หน่วยงานส่วนกลางที่ทำการเบิกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่าย
[๒] แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่าย		
๑.	แบบขอรับคำตอบแทน พ.ต.ส. ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ จะดำเนินการเหมือนเดิมหรือไม่ และบุคคลที่เบิกเงินบำรุง ต้องกรอกเอกสารตรวจสอบข้อมูลสิทธิหรือไม่	ให้ยกเลิกแบบขอรับคำตอบแทน พ.ต.ส. ที่เคยดำเนินการก่อนหน้านี้ทั้งหมด และให้ใช้แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/ว๑๘๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส. ทั้งนี้ แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิให้ใช้เฉพาะข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามระเบียบ ก.พ. เท่านั้น
๒.	กรณี แพทย์ได้รับอุบัติเหตุจากแพทย์สภา และก่อนหน้านี้ได้เบิกเงิน พ.ต.ส. ในอัตรา กลุ่มที่ ๒ แต่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน พ.ต.ส. ในตำแหน่งนายแพทย์ อัตรากลุ่มที่ ๑ ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลว่า ท่านไม่ได้ลงตรวจผู้ป่วย จึงขอเบิกเงิน พ.ต.ส. ในอัตราแพทย์ กลุ่มที่ ๑ จะผิดระเบียบหรือไม่	สิทธิเป็นไปตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๑) นายแพทย์ หากผู้มีสิทธิไม่ประสงค์จะรับเงิน พ.ต.ส. ในอัตราตามสิทธิดังกล่าว โดยจะขอรับต่ำกว่าสิทธิที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคลแจ้งข้อเท็จจริง ให้ผู้มีสิทธิทราบ และหากประสงค์ไม่ขอรับ ให้แจ้งต่อผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การกรอกแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. คงต้องระบุการเบิกในอัตรา กลุ่มที่ ๒
๓.	โปรแกรมบริหารการเบิกจ่าย พ.ต.ส. ใหม่ จะเริ่มใช้เมื่อใด ทุกหน่วยเบิกจ่าย ต้องใช้หรือไม่ และจะมีการสั่งการให้ถือปฏิบัติหรือไม่	เป็นการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. สป. โดยจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) แต่จะเปิดให้ทดลองใช้ระบบจริงก่อนเริ่มปีงบประมาณ ประมาณ ๗ - ๑๐ วัน และจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มดำเนินการ
๔.	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน พ.ต.ส. ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	อำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<p>นั้นๆ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
๕.	<p>เจ้าหน้าที่งานบุคคล และงานการเงินของหน่วยงาน/โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. (๑๕) และ (๑๗) และลงลายมือชื่อยืนยันผลการตรวจสอบ (๑๖) และ (๑๘) ตามลำดับแล้ว เจ้าหน้าที่งานบุคคล และงานการเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องลงนามด้วยหรือไม่</p>	<p>ในกรณีที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ แล้ว หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้างานการเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่จำเป็นต้อง</p>
๖.	<p>กรณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. เป็นนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติแทนนักทรัพยากรบุคคลได้หรือไม่ เพื่อให้แบบตรวจสอบสิทธิไม่ต้องย้อนกลับไปมาระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กับโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ</p>	<p>ลงลายมือชื่อยืนยันผลการตรวจสอบสิทธิ และผลการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายในแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. แต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยังคงมีอำนาจในการตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. อยู่ ส่วนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ต้องส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประกอบการเบิกจ่าย นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควรระบุเอกสารที่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้องแนบเบิกจ่ายตั้งแต่ต้น เพื่อความถูกต้อง และความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ต่อไป</p>
๗.	<p>กรณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอนุมัติในแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. แล้ว เมื่อส่งแบบตรวจสอบสิทธิฯ มาให้ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบแล้วผิดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเอกสารกลับไปให้อนุมัติใหม่ได้หรือไม่</p>	
๘.	<p>ผู้ลงนามในแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ - ผู้เห็นชอบ (๑๙) - ผู้มีอำนาจอนุมัติ (๒๐)</p>	<p>รายละเอียดตามคำอธิบายแนบท้ายแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) - ผู้เห็นชอบในแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. (๑๙) คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า - ผู้มีอำนาจอนุมัติในแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. (๒๐) ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<p>กระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ที่ได้รับมอบตามคำสั่งมอบอำนาจ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.	<p>กรณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ประทับใต้ลายมือชื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ต้องระบุว่า ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ประทับใต้ลายมือชื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ว่า “ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข”</p>
๑๐.	<p>แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. จัดทำเป็นรายปีงบประมาณ หรือทำทุกเดือนหรือไม่</p>	<p>แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. จะต้องทำต่อเมื่อ กรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีบรรจุใหม่หรือตรวจสอบสิทธิครั้งแรก - กรณีแก้ไขข้อมูลสิทธิโดยไม่เปลี่ยนอัตราเงิน พ.ต.ส. - กรณีแก้ไขข้อมูลสิทธิโดยเปลี่ยนอัตราเงิน พ.ต.ส.
๑๑.	<p>หน่วยงานได้ทำการเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนเมษายนไปเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายพร้อมเงินเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ขอทำเอกสารการเบิกเงิน พ.ต.ส. แบบใหม่ในเดือนพฤษภาคม ได้เลยหรือไม่</p>	<p>สามารถดำเนินการได้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/ว๑๘๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.</p>
๑๒.	<p>เอกสารที่ต้องส่งงานการเงินรายเดือนเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. มีอะไรบ้าง</p>	<p>ให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารเงินงบประมาณการรับ - จ่ายเงิน</p>
๑๓.	<p>หลักฐานการจ่ายเงิน พ.ต.ส จำเป็นต้องแนบใบสำคัญรับเงินด้วยหรือไม่</p>	

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
๑๔.	กรณีหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชน/ สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน พ.ต.ส. แล้ว จะต้องส่งหลักฐานอนุมัติจ่ายเงิน ให้งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบหลักฐานวางฎีกาขอเบิกเงินหรือไม่	ต้องส่งหลักฐานอนุมัติจ่ายเงิน พ.ต.ส. ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประกอบหลักฐานวางฎีกา
๑๕.	คำสั่งมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว ที่...../๒๕๖๔ ในคำสั่ง ต้องออกเลขจากหน่วยงานใด	ออกเลขคำสั่งที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มอบกองกฎหมาย หรือกองกลาง และแจ้งเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ๗ ทราบต่อไป
[๓] ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน พ.ต.ส.		
๑.	กรณีหน่วยงานออกคำสั่งให้เภสัชกรทุกคน ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการ ตรวจจับและทำคดี โดยเป็นงานต่อเนื่อง ไม่ได้ตรวจจับและทำคดีทุกเดือน จะมีสิทธิ ได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๒ อัตราเงินเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ได้หรือไม่	มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๒ อัตราเงินเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน หากได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานตรวจจับและดำเนินคดีเป็นงานหลัก ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ พลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๓) เภสัชกร กลุ่มที่ ๒ ข้อ ๒.๓ โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา กำหนดจำนวนเภสัชกร เพื่อทำหน้าที่หลักในการ ตรวจจับและดำเนินคดี ตามความเหมาะสม และภาระงานของแต่ละพื้นที่
๒.	เภสัชกรขอเบิกเงิน พ.ต.ส. กรณี ให้คำปรึกษา แนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโค วิด ๑๙ ในกลุ่มที่ ๒ ข้อ ๒.๒ ได้หรือไม่	ตามระเบียบ ก.พ. ไม่มีข้อกำหนดให้คำปรึกษา แนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายไว้ จึงไม่สามารถขอเบิกเงิน พ.ต.ส.ได้ ให้ดำเนินการตามแนวทางเดิมให้ได้รับเงิน พ.ต.ส. เภสัชกร กลุ่มที่ ๑
๓.	หัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบ คุณภาพการบริการทางการแพทย์ หมายถึง หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงานการ พยาบาล สาขา (ตามกรอบโครงสร้าง บค.) ด้วยหรือไม่ และใช้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของคุณยคุณภาพ โรงพยาบาล (ไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วย) ด้วยหรือไม่	ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒.๓/๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระบุเห็นควร คงจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนา ระบบคุณภาพการบริการทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลหรือสถานบันเฉพาะทาง หรือหน่วย บริการอื่นที่เทียบเท่า ตามมาตรฐานที่สำนักงาน

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
	(ส่งหรือ ก.พ. ตามมติที่ประชุมคกก.พ.ต. ส.สป. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔)	ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนดไว้เดิม จำนวนหน่วยบริการละ ๑ คน (หัวหน้าพยาบาล จำนวน ๑ คน/หน่วยบริการ)
๔.	กรณีหน่วยงานออกคำสั่งพยาบาลวิชาชีพให้การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้รุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) เช่น Covid-19 ให้การพยาบาลคัดกรองโรค หรือติดตามอาการ หรือสอบสวนโรค จะมีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือไม่	มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๔ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มฯ (๔) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๔ ซึ่งโรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การบริการพยาบาลครอบคลุม การคัดกรองโรค หรือการติดตามอาการ หรือการสอบสวนโรค และการดูแลรักษาพยาบาล
๕.	กรณีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยใน แต่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยติดเชื้รุนแรง (covid) เป็นบางเวร (ปฏิบัติงานบางวัน ไม่ถึงครึ่งเดือน) จะต้องจัดทำแบบขอรับอย่างไร และจะมีสิทธิรับเงิน พ.ต.ส. ในอัตราใด	ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ วรรค ๒ กำหนดว่า ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหลายอัตรา ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว ดังนั้น ในกรณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานผู้ป่วยใน แต่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานหอผู้ป่วยติดเชื้รุนแรง (covid) เป็นบางเวร โดยมีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม ฯ ในหลายอัตรา ให้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรค ๒ ตามระเบียบ ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การกรอกแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. ให้ระบุการเบิกในอัตราที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว
๖.	กรณีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) หรือ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการหลังปฏิบัติงาน เป็นเวลา ๑๔ วัน จะสามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้หรือไม่ อย่างไร	สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้ โดยต้องมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
๗.	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. หรือไม่	พิจารณาว่า สสจ./สสอ. มีโครงสร้างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือไม่ หากมีและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		มอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตาม บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มฯ (๔) พยาบาลวิชาชีพก็มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส.
๘.	กรณีพยาบาลชั้นสูงมีคุณสมบัติสมัครสอบ แต่ ถ้าสอบแล้วไม่ผ่าน จะได้รับเงิน พ.ต.ส. ใน อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ด้วยหรือไม่	ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มฯ (๔) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๕ การเบิกจ่ายตามบัญชีนี้ ผู้มีสิทธิเบิกต้องได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานการพยาบาลชั้นสูง โดย เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปัตร APN จากสภาการพยาบาล หรือสำเร็จปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาล เฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบ วุฒิปัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพฯ ของประกาศสภาการพยาบาล ฉบับปัจจุบัน ณ วันที่เบิกจ่ายเงิน
๙.	กรณีพยาบาลที่ไปประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อ สามารถเบิก พ.ต.ส. ได้หรือไม่	กรณีที่ไม่ไปประกอบวิชาชีพฯ หมดอายุ ถือว่า ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.พ. กำหนด
๑๐.	กรณีนักจิตวิทยาที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก จะต้องมี ใบประกอบวิชาชีพด้วยหรือไม่	ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด นักจิตวิทยาคลินิกนั้นจะต้องมีใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก เมื่อจะมอบให้บุคคลใดปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก จะต้องมีความรู้ความสามารถตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิเบิกจึงต้องมีใบอนุญาตประกอบโรค ศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
๑๑.	กรณีข้าราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ไม่ได้ระบุนวันหมดอายุ และยัง ไม่ได้ดำเนินการสอบใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีนี้ยังถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับ พ.ต.ส. หรือไม่ หากเป็นผู้ไม่มีสิทธิจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ในข้อใด	ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุ ใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านต้องต่อ ใบอนุญาตฯ ทุกๆ ๕ ปี และตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด นักเทคนิค การแพทย์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากไม่มี ถือว่าขาดคุณสมบัติ
๑๒.	กรณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เบิกเงิน พ.ต.ส. ได้หรือไม่ และถ้าเบิกได้ จัดอยู่ในกลุ่มใด	สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้ หากมีคุณสมบัติตาม บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน แขนงท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๑) นายแพทย์ หรือผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
๑๓.	กรณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีวุฒิปัฒรสาขาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่	สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้ หากมีคุณสมบัติตาม บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน แนบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๑) นายแพทย์ หรือผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน และ ต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
๑๔.	กรณี แพทย์จบการศึกษาเฉพาะทาง และยังไม่ได้รับผลการสอบวุฒิปัฒร สามารถเบิก กลุ่มที่ ๑ ไปก่อน และเมื่อได้รับวุฒิปัฒรแล้ว สามารถเบิกย้อนหลังไปได้ตั้งแต่วันที่รับ วุฒิปัฒรได้หรือไม่	สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้ตั้งแต่วันที่มิสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในวุฒิปัฒร ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นยื่น เอกสารตามแนวทางฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๑๕.	กรณีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (๔ เดือน) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต หากปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีแผนกผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) และได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรืองานการพยาบาล ผู้คลอด หรืองานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด หรืองานการพยาบาลผู้ป่วยใน จะถือว่าเป็น การให้บริการพยาบาลนอกแผนกผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤต จะมีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ อัตราเงินเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ได้หรือไม่	ให้เบิกเงิน พ.ต.ส. ในอัตราเดิมไปพลางก่อน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาคำนิยาม เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การเบิกจ่ายเงินพ.ต.ส. พิจารณา
๑๖.	กรณีพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติงาน ในห้อง CCU ผ่านการอบรมชื่อหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด ซึ่งในระเบียบระบุเป็นการอบรม ผู้ป่วยวิกฤต สามารถเบิกเงิน พ.ต.ส. ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ และห้อง ICU ที่เป็น	

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
	<p>ICU เฉพาะด้านอื่นๆ ที่อบรมเฉพาะหลักสูตรสำหรับ ICU จะใช้อัตราใด กรณีหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไม่นับเป็นห้อง ICU แต่พยาบาลทุกคนที่ปฏิบัติงานจะได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการแพทย์พยาบาล (ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ๔ เดือน หรือเฉพาะทางการแพทย์พยาบาลผู้ป่วยประสาท ศัลยศาสตร์และประสาทวิทยา ๔ เดือน) จะสามารถใช้อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่</p>	
<p>๑๗.</p>	<p>กรณีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล หรืองานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน ในกรณีที่โรงพยาบาลชุมชนไม่ได้ให้บริการพยาบาลการผ่าตัดใหญ่ (Major surgery) มีการให้บริการพยาบาลผ่าตัดเล็ก (Minor Operation) และมีการให้บริการวิสัญญีพยาบาลระดับความรู้สึกลับแบบเฉพาะที่ (ยาชา) จะมีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ อัตราเงินเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ได้หรือไม่</p>	<p>มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๑ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๔) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๑ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก</p>
<p>๑๘.</p>	<p>กรณีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานผู้ป่วยใน แต่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานหอผู้ป่วยติดเชื้รุนแรง (covid) เป็นบางเวร (ไม่ได้ทำทั้งเดือน) จะต้องจัดทำแบบขอรับอย่างไร และปกติกลุ่มทรัพย์ต้องตรวจสอบและบันทึกโปรแกรมก่อนการเงินบันทึกการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ถ้าต้องทำแบบขอรับใหม่/เสนอผู้มีอำนาจลงนาม/บันทึกในโปรแกรม อาจขอเบิกรอบเดือนเม.ย. ไม่ทันวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้ จะขยายเวลาให้ หรือไม่อย่างไร</p>	<p>ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ วรรค ๒ กำหนดว่าข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหลายอัตรา ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว ดังนั้น ในกรณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานผู้ป่วยใน แต่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานหอผู้ป่วยติดเชื้รุนแรง (covid) เป็นบางเวร โดยมีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหลายอัตรา ให้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรค ๒ ตามระเบียบ ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<p>ทั้งนี้ การกรอกแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส. ให้ระบุการเบิกในอัตราที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว</p>
<p>๑๙.</p>	<p>ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพยาบาล กลุ่มที่ ๓ "ผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิก" หมายถึงพยาบาลที่จบปริญญาโททุกสาขาใช่หรือไม่</p>	<p>ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๔) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๑ - ๕ การเบิกจ่ายตามบัญชีนี้ ผู้มีสิทธิเบิกต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการพยาบาลชั้นสูง โดยเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปัตร APN จากสภาการพยาบาลหรือสำเร็จปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิปัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของประกาศสภาการพยาบาลฉบับปัจจุบัน ณ วันที่เบิกจ่ายเงิน</p>
<p>๒๐.</p>	<p>กรณีพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓ มีการฝึกอบรมเฉพาะทางการพยาบาล ๔ เดือน (ชื่อหลักสูตรหลากหลาย) ไม่ได้ระบุตามระเบียบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยสามัญ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความชำนาญที่อบรมมา จะใช้อัตรา ๒,๐๐๐ บาท หรือไม่</p>	<p>มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่มีเหตุพิเศษ ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๔) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๓</p>
<p>๒๑.</p>	<p>จบปริญญาโท สาขาการพยาบาลครอบครัวสามารถเบิกกลุ่มที่ ๓ ได้หรือไม่</p>	<p>ผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล มีสาขาใดบ้างที่สมัครสอบให้เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด</p>
<p>๒๒.</p>	<p>พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพ แต่ไม่ให้บริการทางด้านพยาบาล มีสิทธิได้รับเงิน พตส. หรือไม่</p>	<p>พยาบาลวิชาชีพจะได้รับเงิน พ.ต.ส. ก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ.</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำดับที่ (๑๘) หลักเกณฑ์ตาม (๔) พยาบาลวิชาชีพ
๒๓.	กรณี พยาบาล ER ได้รับการอบรมเวชกิจฉุกเฉิน ๔ เดือน สามารถได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นได้หรือไม่	ให้เบิกเงิน พ.ต.ส. ในอัตราเดิมไปพลางก่อน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาคำนิยามเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินพ.ต.ส. พิจารณา
๒๔.	ข้าราชการที่จะเบิกเงิน พ.ต.ส. ได้ จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น คำสั่งบรรจุ/คำสั่งย้ายที่เป็นคำสั่งของจังหวัดหรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่ หรือใช้แค่หนังสือยืมตัว หรือคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ออกเองโดยไม่ผ่านจังหวัด หรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	พิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และผู้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นไปตามระเบียบการมอบอำนาจ/คำสั่งมอบอำนาจ